

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
YFHS ฉบับปรับปรุง (พัฒนาคู ก) วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร



- **สรุปสาระสำคัญ:** ตามที่กรมอนามัย ได้อนุมัติให้สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการโครงการส่งเสริม การจัดการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานฯ โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การพัฒนา มาตรฐานฯ ฉบับบูรณาการให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (Global standards for quality health-care services for adolescents) ซึ่งการพัฒนามาตรฐานฯ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้มี ความครอบคลุมของเนื้อหาตามมาตรฐานสากล และเพิ่มองค์ประกอบในเรื่องผลลัพธ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน ด้านการเก็บข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และมีกระบวนการประเมินรับรองที่มีความกระชับ รวมทั้งมีหลักฐาน การดำเนินงานเชิงประจักษ์ และสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ เยาวชนในสถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- **กลุ่มเป้าหมาย:** ผู้รับผิดชอบงานประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ของศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 สถาบัน พัฒนาสุขภาพเขตเมือง สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการ สาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 140 คน
- **วัตถุประสงค์:** เพื่อพัฒนาทีมเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง ในระดับเขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร
- **ผลที่ได้จากการประชุม/อบรม (ผลผลิต):** ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจในแนวทางของมาตรฐานฯ ฉบับปรับปรุง และสามารถถ่ายทอดเนื้อหา และองค์ความรู้ตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงแก่ทีมประเมินระดับจังหวัดและ โรงพยาบาลในเขตความรับผิดชอบ ในส่วนของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเตรียมความพร้อมในเนื้อหาของมาตรฐาน ก่อนที่จะนำไปพัฒนาการให้บริการต่อไป
- **สิ่งที่ จะดำเนินการต่อไป:** หลังการอบรม ผู้เข้าประชุมจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 นำเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรมใน ครั้งนี้ไปถ่ายทอดและอบรมทีมผู้ประเมินระดับจังหวัดและโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งนำมาตรฐาน ฉบับปรับปรุง ไปใช้ในการพัฒนาและประเมินโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินรับรองตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ บูรณาการ ครบ 3 ปี รวมทั้งโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการประเมินรับรอง ให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการ